



# จุดสารสิงห์น้ำตาล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559



รองศาสตราจารย์ลีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ได้เข้าชมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## COPAG เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติทางวิชาการสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 (The 2016 Asian Association for Public Administration : AAPA, Annual Conference in Thailand) ในหัวข้อ Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs) : New Agendas and Major Challenges ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันในเครือข่าย

ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในฐานะ Vice President และเป็น Co-host ของสมาคมฯ ได้นำคณาจารย์วิทยาลัยฯ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ บุขบงก์ อาจารย์ ดร.วนิดา พรหมล้ำ และอาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอ บทความในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่นในการประชุมครั้งนี้

การประชุมนานาชาติทางวิชาการสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์ อีกทั้งจะเป็นการ เปิดโอกาสในการรับทราบความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวใน แวดวงวิชาการ ทั้งในเรื่องของผลงานวิจัย งานวิชาการ ประสบการณ์ ทางการบริหารราชการ ในช่วงเวลาของการปฏิรูประบบราชการ ให้มีประสิทธิภาพจากการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรชั้นนำด้านวิชาการ ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับบทเรียน ที่จะนำไปสู่การค้นหาแนวทางในการบริหาร ราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในอนาคต



18- 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

# COPAG รวมนักปราชญ์ประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

## “สิงห์ในศตวรรษที่ 21”



รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมือง การปกครอง และอาจารย์จรัสศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฯ ฝ่าย พัฒนานิสิต นำบุคลากร และตัวแทนนิสิต จำนวน 100 คน เข้าร่วมงานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ภายในงานมีพิธีเปิดงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 โดยนายธวัช สุวฒิมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน การแสดงพิธีเปิดชุด “ออนซอนชัยภูมิ” พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง 17 สถาบัน การบรรยาย พิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจศาสตร์การเมืองกับการพัฒนาประเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฯ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร การเสวนาวิชาการหัวข้อ “สิงห์ในศตวรรษที่ 21” โดยมี นายธวัช สุวฒิมกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิว

ศรีโกคางกุล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมนักศึกษา การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อีสาน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ การเรียนแก้ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อนำส่งต่อไปยังโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ในการพัฒนา กิจกรรมเสริมหลักสูตรของแต่ละสถาบัน สร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันและด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเกิดเครือข่าย ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการประชุมในครั้งนี้มีสถาบัน การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น กว่า 17 สถาบัน



28-29 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



## โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตตาม MOU (Student Mobility Program: Inbound Students)



ฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตตาม MOU (Student Mobility Program: Inbound Students) โดยเป็นการสานต่อ MOU ระหว่าง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ อาจารย์ภูง วลัยแสง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 19 คน

ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ASEAN โดยรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง การบรรยายพิเศษเรื่อง ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Related Literature) โดย อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา รวมถึงการเข้าศึกษาดูงาน การสืบค้นข้อมูลเอกสารสนเทศ และงานวิจัยต่างๆ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับฟังบรรยายพิเศษ การทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัย บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างวิทยาลัยการเมืองการปกครองและคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ขึ้นสู่เวทีนานาชาติและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต ของวิทยาลัยฯ กับนิสิตในต่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้เข้าใจถึงความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (ลาว) และนำไปสู่ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน

การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

## COPAG Special Talk Series

### Research Methodology and how to write the Research article (การวิจัยทางสังคมศาสตร์และการเขียนบทความวิจัย)



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ COPAG Special Talk Series: Research Methodology and how to write the Research article (การวิจัยทางสังคมศาสตร์และการเขียนบทความวิจัย) ขึ้น ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เป็นวิทยากร โดยมีรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม โครงการจำนวน 26 คน คณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 17 คน รวมผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 43 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการเขียนบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เปิดโอกาสให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้ร่วมรับฟังการบรรยาย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ทำวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติได้



19 มกราคม 2559 ณ ห้อง D-212 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



## นิสิต COPAG ได้รับทุนการศึกษา

จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

นางสาวปานเนตร แก้วอมร นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม (กันเกรวเกมส์) ระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 262 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 20 เหรียญ ประกอบด้วย 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 11 เหรียญทองแดง และกีฬาสาธิต 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ซึ่งจัดอันดับตามตารางสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันฯ อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ จากสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน 111 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย



2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## COPAG สอบคัดเลือกนิสิต Outbound (ASEAN Mobility Program for COPAG Students)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิต โครงการ ASEAN Mobility Program for COPAG Students เพื่อเดินทางไปฝึกภาษาอังกฤษ ณ UP (University of the Philippines) โดยมีรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก และคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เฉลิมเกียรติ ภาระเวช รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และอาจารย์จิตรลดา ไชยะ ผู้ช่วยคณบดีฯ



การสอบคัดเลือกในครั้งนี้ดำเนินการสอบโดยวิธีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งสิ้น 13 คน โดยนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเดินทางไปฝึกภาษาอังกฤษ ณ UP (University of the Philippines) ในเดือนมิถุนายน 2559 เป็นเวลา 15 วัน

23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-207



## COPAG ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ



รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และคณะ จำนวน 22 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเพื่อให้งานสอดคล้องกับบริบทตามความต้องการของชุมชน สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-413



## COPAG มอบของเล่นมือสองแด่น้องในชนบท

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมจัดโครงการ “มอบของเล่นมือสองแด่น้องในชนบท” มีผู้นำชุมชน ชาวบ้านและเยาวชนจากทั้งสองหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

ภายในโครงการมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับชุมชน การมอบของเล่นให้กับเด็กและเยาวชนสร้างความสนุกสนานให้กับเยาวชนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก

16 มกราคม 2559 ณ บ้านบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และบ้านหนองจาน ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น



# COPAG ตามรอย พระอริยะธรรมสังยุตฺร ครั้งที่ 1

27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ตามรอยพระอริยะธรรมสังยุตฺร ครั้งที่ 1” โดยนิมนต์ พระคทาฐ ฌายา คเวสกรรมโม พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตติงาม วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร คณะ 2 พระมหากษัตริย์ ฐมาภินันโท (จันทราไสม) พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตติงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดสระเกศ พระอาจารย์อำนาจ ปรีชญโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ และพระมหาวิระพันธ์ ชุตติปัญโญ พระนักพัฒนาและพระนักเขียนชื่อดัง นามปากกา “ชุตติปัญโญ” เพื่อบรรยายธรรมและอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่นิสิตวิทยาลัยฯ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ โทภาวิน รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต นำบุคลากรและตัวแทนนิสิตวิทยาลัยฯ จำนวน 110 คน เข้าร่วมโครงการ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยฯ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เป็นการฝึกปฏิบัติธรรม ทาน ศีล และภาวนา ทั้งยังเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

## COPAG จัดโครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์เฉลิมเกียรติ ภาวระเวช รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติ จากตัวแทน ผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผน และประกันคุณภาพ

การสัมมนาครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัยฯ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพศึกษา และสานต่อ เครือข่ายระหว่างวิทยาลัยฯ กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต

24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-207